



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

### BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG KHU KINH TẾ THÁI BÌNH Nghe và cho ý kiến về quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng cồn Thủ, cồn Vành

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Khu kinh tế Thái Bình phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

### Ra mắt chương trình vận hành thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Thái Bình

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế nhấn nút khởi động hệ thống.

Ảnh: NGỌC TRÂM

### THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY Làm việc với Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Ảnh: MINH ĐỨC

### Thống nhất thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, phát triển tỉnh Thái Bình

Đó là kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp của UBND tỉnh sáng ngày 13/2. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Năm 2019, Sở Nội vụ được giao

chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng đề án thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thái Bình trực thuộc UBND tỉnh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư

(Xem tiếp trang 4)  
XUÂN PHƯƠNG

### Triển khai cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 13/2, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức

(Xem tiếp trang 4)  
MẠNH CƯỜNG

KH/TU, ngày 25/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư

### Quản lý, cách ly theo dõi, điều trị thêm 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19

Thái Bình hiện có thêm 2 trường hợp nghi nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19). Như vậy, tính đến sáng ngày 13/2, số người nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh là 17 người.

Từ kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, 15 trường hợp đã âm tính với Covid-19, sức khỏe bình thường, đã được xuất viện. 2 trường hợp nghi nhiễm còn lại đang được cách ly, theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục và Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy. Cả hai đã được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, hiện đang chờ kết quả. 24 trường hợp tiếp xúc gần với người nghi nhiễm Covid-19 cũng đang được ngành Y tế quản lý, theo dõi.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 797 người Trung Quốc lao động tại các cơ sở sản xuất, công ty, doanh nghiệp, trong đó có 466 người sang sau tết Nguyên đán Canh Tý. Việc quản lý, cách ly những người trở về từ vùng dịch và những người tiếp xúc với người trở về từ vùng dịch đang được thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của ngành Y tế.

NHƯ HOÀNG

### TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH Tổ chức dạy học trực tuyến cho sinh viên nghỉ học phòng dịch Covid-19

Để bảo đảm công tác phòng dịch Covid-19 và bảo đảm tiến độ học tập của các lớp đào tạo theo địa chỉ, lớp học tác với các tổ chức quốc tế, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình triển khai phương pháp Blended learning (kết hợp học trực tuyến với truyền thống).

Theo đó, sinh viên sẽ được nghe giảng, đọc tài liệu, làm bài tập trên hệ thống học tập trực tuyến E Learning.

Sau khi tự học, sinh viên thảo luận với các bạn trong nhóm, đưa ra phương án trả lời các nội dung thảo luận và tham gia thảo luận trực tiếp với giảng viên và lớp theo hình thức trực tuyến như lớp học truyền thống.

Mỗi giảng viên sẽ lập một tài khoản ID trên hệ thống phần mềm ZOOM Cloud Meetings với vai trò là giảng viên của lớp học qua mạng để hướng dẫn, hỗ trợ cũng như đánh giá người học qua môi trường mạng. Hệ thống ZOOM Cloud Meetings sẽ giúp giảng viên tăng cường tương tác, tạo hứng thú cho sinh viên, sinh viên phải có khả năng làm việc độc lập với ý thức tự giác cao.

Giảng viên có thể tạo các bài học ảo, đưa tài liệu dưới nhiều định dạng khác nhau lên hệ thống.

(Xem tiếp trang 4)

TRẦN ĐẠI HOÀNG

(Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình)

### TUỔI TRẺ THÁI BÌNH

## Chung tay phòng, chống dịch bệnh

(Xem trang 3)



Báo Thái Bình phối hợp với Tỉnh đoàn phát khẩu trang miễn phí và tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

## 7 năm thực hiện công tác dạy nghề cho người khuyết tật

(Xem trang 2)

### 21 tác phẩm được trao giải cuộc thi viết về BHXH, BHYT

Sáng ngày 13/2, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết và trao giải cuộc thi viết về BHXH, BHYT.

Được phát động từ ngày 8/7/2019 đến ngày 30/11/2019, Ban tổ chức đã nhận được 4.709 tác phẩm dự thi thuộc loại hình báo in. Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đánh giá cao về số lượng và chất lượng các tác phẩm dự thi. Các tác phẩm tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 và các mục tiêu cụ thể đã được xác định tại Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Trong số các tác phẩm tiếp nhận, có trên 350 bài viết về gương người tốt, việc tốt. Phần lớn các tác phẩm tham gia đều có sự tìm tòi, thể hiện sự công phu, bài bản. Đặc biệt, không chỉ các nhà báo, phóng viên có những bài viết hay về BHXH, BHYT mà nhiều công chức, viên chức trong ngành Bảo hiểm xã hội, cộng tác viên ngoài ngành cũng có những bài viết chất lượng, tâm huyết. Nhiều tác giả có 2 bài viết trở lên, hàng loạt bài dài kỳ có chất lượng cao, phản ánh thực tiễn sinh động.

Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba, 12 giải khuyến khích cho các tác giả đạt giải; trao bằng khen của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi viết về BHXH, BHYT với tổng trị giá các giải thưởng 225 triệu đồng.

THU HOÀI

### HƯNG HÀ Gieo cấy gần 6.000ha lúa xuân

Theo kế hoạch vụ xuân năm 2020, toàn huyện Hưng Hà gieo cấy gần 11.000ha. Đến ngày 12/2, các xã, thị trấn trong huyện đã gieo cấy được 5.879ha. Hiện nay, huyện Hưng Hà tích cực chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng các xã, thị trấn chủ động giống, vật tư nông nghiệp để phục vụ gieo cấy, sử dụng các biện pháp điều tiết nước hợp lý. Đồng thời, hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn nông dân cách chăm sóc và bảo vệ lúa vụ xuân. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình sản xuất gieo cấy lúa xuân để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, vận động nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung tối đa cho việc gieo cấy lúa xuân, phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ đã được khuyến cáo.

MAI THƯ